

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสำเร็จ แลสันเทียะ	ประธานสภา อบต.กำแพง
2.	นายชั้น โปรงสันเทียะ	รองประธานสภา อบต.กำแพง
3.	นางประหยัด ทำสันเทียะ	เลขาธิการสภา อบต.กำแพง
4.	นายนรินทร์ ไจทน	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 2
5.	นายสมาน อาบสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 3
6.	นางสาวแปลก แป้นหมื่นไวย	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 4
7.	นางสาวสมปอง สารคุณ	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 5
8.	นายชลอ วิเวก	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 6
8.	นางสาวสุณิสา สายปิ่นแห่ง	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 7
9.	นางรังสิณี กำเนิดจอก	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 8
10.	นางไย ช่วงสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 10
11.	นายธนเดช ทนหนองแขง	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 11
12.	นางมาลัย เขิดโคกสูง	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 14
13.	นายนิ่ม เพิ่มสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 15
14.	นางลำเนาไพร จงสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 16

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพวง ป่าพันดุง	สมาชิกสภา อบต.กำแพง หมู่ที่ 9

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางละออ โก้สันเทียะ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
2.	นายสมเกียรติ ชื่นหมื่นไวย	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
3.	นายสนิท บุญลอย	เลขาธิการนายก อบต.กำแพง
4.	นายทศพร โคตรพันธ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
5.	นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์	หัวหน้าสำนักปลัด
6.	นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี	ผู้อำนวยการกองช่าง
7.	นางกัญญาภักดิ์ โทหัทสสะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
8.	นางสาวศวีณา จรุงสันเทียะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 09.19 น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต.ก่าบึง มาครบองค์ประชุมแล้วนายสำเร็จ แลสันเทียะ ประธานสภา อบต.ก่าบึง ได้จัดรูปเขียน สวตมนต์บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภา อบต. นายก อบต. เรื่องแรก เรื่องงานมะขามเทศ ขอเชิญนายก อบต.ก่าบึง แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม เชิญมารับ สำหรับงานมะขามเทศอำเภอโนนไทย ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.ก่าบึงจะ รับผิดชอบการประกวด ผัดหมี่ ส้มตำ แกงหัวตาล การเดินแบบผ้าไทย จำนวน 4 คน ได้แก่ ตัวนายกเอง คุณอริยะ น้องกอล์ฟ น้องนิก เจ้าหน้าที่สำนักปลัด และนายกได้สนับสนุนของ รางวัลให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอ เป็น รถจักรยาน จำนวน 1 คันและคุณอริยะบริจาคให้อีก 2 คัน รวมเป็น 3 คัน และในวันนี้ช่วงเย็นประมาณ 4 โมงเย็น ท่าน ส.ส. และท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดจะมาร่วมเปิดงาน ก็ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน

ประธานสภา อบต. เรื่องที่สอง เรื่องการยื่นเสียภาษีเงินได้ของสมาชิกปี 2565 ให้สมาชิกทุกท่านติดต่อขอรับ เอกสารกับเจ้าหน้าที่กองคลังหลังเลิกประชุม

ที่ประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่าบึง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ว่ามีข้อความที่เห็นสมควรต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี เชิญเลขานุการสภานับ องค์ประชุมครับ

เลขานุการสภา อบต. นับองค์ประชุมได้ 15 ท่าน ค่ะ (นายพวง บำพันธุ์ง สมาชิกสภา อบต.ก่าบึง หมู่ที่ 9 ยังไม่มา ประชุม)

ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม ขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม	15	เสียง
ไม่รับรอง	-ไม่มี-	
งดออกเสียง	-ไม่มี-	

ระเบียบวาระที่ 3 กระทั่งถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

5.1 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2567)

ประธานสภา อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 11 ได้กำหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ โดยให้สภา อบต.กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด และมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน ซึ่งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ได้กำหนดในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ดังนั้นจึงขอปรึกษาในที่ประชุมว่าในปี พ.ศ.2566 จะกำหนดสมัยประชุมกี่สมัย แต่ละสมัยมีกำหนดกี่วัน และจะเริ่มต้นในวันใดเดือนใด และจะกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญแรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ.2567 กำหนดกี่วันและเริ่มเมื่อใด เชิญสมาชิกเสนอ

นายชั้น โปร่งสันเทียะ

กระผมนายชั้น โปร่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.กำบัง หมู่ที่ 1 ขอเสนอที่ประชุมให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย แต่ละสมัยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน ครับ

ประธานสภา อบต.

ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่านครับ

ผู้รับรองคนที่ 1 น.ส.แปลก แป้นหมื่นไวย สมาชิกสภา อบต.กำบัง หมู่ที่ 4

ผู้รับรองคนที่ 2 นายธนเดช ทนหนองแวง สมาชิกสภา อบต.กำบัง หมู่ที่ 11

ประธานสภา

มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ตามระเบียบฯ ข้อ 80 ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 4 สมัย แต่ละสมัยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน ตามที่นายชั้น โปร่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.กำบัง หมู่ที่ 1 เสนอ

ต่อไป ขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อกำหนดวันเริ่มต้นการประชุมในแต่ละสมัย โดยสมัยประชุมสามัญแรกของปีนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกฯ เสนอกำหนดวันประชุมสมัยสามัญตั้งแต่สมัยที่ 2 ถึง สมัยที่ 4 พร้อมให้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญแรกของปีถัดไปคือปี พ.ศ.2567 ด้วยว่าจะกำหนดกี่วันและจะเริ่มเมื่อใด เชิญสมาชิกเสนอ

นายชั้น โปร่งสันเทียะ

กระผมนายชั้น โปร่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.กำบัง หมู่ที่ 1 ขอเสนอที่ประชุมให้กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

สมัยที่ 2 เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

สมัยที่ 3 เริ่มวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2566

สมัยที่ 4 เริ่มวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566

และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2567 มีกำหนด 15 วัน และให้เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ประธานสภา	ขอผู้รับรองสองท่านครับ
	ผู้รับรองคนที่ 1 นางไย ช่วงสั้นเตี้ยะ สมาชิกสภา อบต.กำปิ่ง หมู่ที่ 10 ผู้รับรองคนที่ 2 นางสาวนาไพพร จงสั้นเตี้ยะ สมาชิกสภา อบต.กำปิ่ง หมู่ที่ 16
ประธานสภา	มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ตามระเบียบฯ ข้อ 80 ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่นายชั้น โปรงสั้นเตี้ยะ สมาชิกสภา อบต.กำปิ่ง หมู่ที่ 1 เสนอ ต่อไปจะเป็นการประชุมต่อในระเบียบวาระที่ 5.2
ประธานสภา อบต.	5.2 การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงข้อกฎหมายครับ
เลขานุการสภา	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 กำหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ประธานสภา อบต.	เชิญนายก อบต.กำปิ่ง ผู้ยื่นญัตติ ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายก อบต.	เรียนท่านประธานสภา สำเร็จ แลสั้นเตี้ยะ การขอโอนรายการที่ 1 ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องด้วยได้รับรายงานจากผู้อำนวยการกองการศึกษา ว่าห้องน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ เด็กนักเรียนมีความยากลำบากในการใช้ห้องน้ำ จึงได้เสนอโครงการนี้เข้ามา เป็นการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปิ่ง จำนวน 2 ห้อง เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องน้ำชำรุด ระบบท่อน้ำที่อุดตัน ระบบระบายน้ำเสียอุดตัน ซึ่งเกิดการชำรุดทั้งสองห้อง โดยห้องที่ 1 ต้องทำการเดินระบบท่อน้ำดี และท่อน้ำทิ้งใหม่ทั้งหมด เนื่องจากการอุดตัน และต้องทำจุดล้างหน้าใหม่อีก 3 จุด พร้อมรีโอเคาท์เตอร์เดิมและวางอ่างล้างหน้าใหม่ โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 25 ตารางเมตร ห้องที่ 2 เปลี่ยนชักโครก(ขนาดเด็กเล็ก) วางระบบท่อน้ำดีใหม่จำนวน 4 จุด พร้อมรีโอระบบท่อน้ำทิ้งที่อุดตันแล้วทำระบบท่อน้ำทิ้งใหม่ โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 25 ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญกับเด็ก ฝากให้ท่านสมาชิกช่วยพิจารณาด้วย ส่วนรายการที่ 2 เป็นการโอนเงินเพื่อซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ของสำนักปลัด ซึ่งเวลาออกประชุมประชาคมจำเป็นต้องใช้ เครื่องเดิมที่มีอยู่ก็เริ่มจะชำรุดแล้ว จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาในครั้งนี้
ประธานสภา อบต.	สมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญยกมือขึ้นครับ
นายนิ่ม เพิ่มสั้นเตี้ยะ	เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิก กระผมนายนิ่ม เพิ่มสั้นเตี้ยะ สมาชิก หมู่ 15 กระผมขอสนับสนุน เพราะเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อความสะดวกในการใช้ห้องน้ำของเด็ก และขอฝากผู้บริหารให้แก้ไขเรื่องน้ำที่ไหลลงไปตามทางลาดถนนคอนกรีตที่ติดกำแพงศูนย์เด็กด้วย เพราะชาวบ้านฝากมา หากมีงบประมาณก็ช่วยแก้ไขไม่ให้น้ำไหลลงถนน ก็จะขอขอบคุณมากครับ

ประธานสภา อบต.	มีสมาชิกสภา ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ขอเชิญนายก อบต.กำปิ่ง ชี้แจง ครับ
นายก อบต.กำปิ่ง	เรียนท่านประธานสภา ทางแก้ไขคือการทำให้น้ำไหลลงรางระบายน้ำของทางหลวงชนบท โดยต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมด
ประธานสภา อบต.	มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติอนุมัติโอน เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ประกอบระเบียบวาระที่ 5.2 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ <u>รายการที่ 1</u> ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 200,000 บาท <u>รายการที่ 2</u> ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,900 บาท รวมงบประมาณทั้งสองรายการเป็นเงิน 229,900 บาท โดยขอเสนอที่ประชุม ให้ลงมติครั้งเดียวเลยทั้ง 2 รายการ มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วย ต่อไป เชิญเลขานุการสภาฯ นับบองค์ประชุมครับ
เลขานุการสภา อบต.	นับบองค์ประชุมได้ 15 ท่าน ค่ะ (นายพวง บำพันดุง สมาชิกสภา อบต.กำปิ่ง หมู่ที่ 9 ยังไม่มา ประชุม)
ประธานสภา อบต.	ขณะนี้เวลา 10.05 น. อบต.พวง บำพันดุง ยังไม่มาประชุม และไม่ได้ยื่นใบลาประชุม ถือว่า ขาดประชุม ต่อไปเป็นการลงมติในระเบียบวาระที่ 5.2 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นด้วยกับญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.2 จำนวน 2 รายการ งบประมาณรวม 229,900 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ (มีสมาชิกสภา อบต.กำปิ่ง ยกมือเห็นด้วย จำนวน 14 เสียง) สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นด้วย ขอให้ยกมือขึ้นครับ (ไม่มีสมาชิกสภา อบต.กำปิ่ง ยกมือไม่เห็นด้วย) สมาชิกสภาฯ ท่านใด งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นครับ (ประธานสภา อบต. ยกมืองดออกเสียง)
มติที่ประชุม	เห็นด้วย 14 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

5.3 การพิจารณาอนุมัติรื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนา หมู่ที่ 7

ประธานสภา อบต.	เชิญนายก อบต.กำปิ่ง ชี้แจงรายละเอียดครับ		
นายก อบต.กำปิ่ง	เรียนท่านประธานสภา สำเร็จ แลสันเทียะ เนื่องด้วยได้รับข้อเสนอจากประชาคมหมู่บ้าน บ้านนา หมู่ที่ 7 เห็นว่าท่อถึงสูงเริ่มชำรุด และไม่ได้ใช้ประโยชน์ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้ อบต.กำปิ่ง ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย แต่จะใช้ระบบการประมูลหาผู้รื้อถอน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน		
ประธานสภา อบต.	สมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญยกมือขึ้นครับ		
นายนิ่ม เพิ่มสันเทียะ	เรียนท่านประธาน ฝ่ายบริหาร สมาชิก กระผมนายนิ่ม เพิ่มสันเทียะ ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า ควรเป็นเรื่องเร่งให้สภาทราบเท่านั้น โดยให้เป็นดุลพินิจของท่านนายกเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เพราะเอกสารที่ให้มายังไม่มีความชัดเจน		
นายสมเกียรติ ชื่นหมื่นไวย	ตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางวัดให้ อบต.รื้อท่อถึงสูง เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย คิดว่าทางหมู่บ้านคงตกลงกันเรียบร้อยแล้ว อำนาจในการอนุมัติรื้อถอนเป็นของนายก อบต. แต่การนำเข้าสภาครั้งนี้ก็เพื่อให้สภาได้รับรู้และแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งเรื่องการขอรื้อถอนท่อระบายน้ำบ้านตะกุด หมู่ที่ 11 เพื่อก่อสร้างสะพานของชลประทาน ก็ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในครั้งนี้นี้ด้วย		
นายก อบต.กำปิ่ง	นายก ได้รับแจ้งจากเจ้าอาวาสแล้วเมื่อสักครู่นี้ ว่าทางวัดได้เลิกใช้ประปาอันนี้แล้ว ส่วนบ้านตะกุดก็จะได้สะพานใหม่ จำเป็นต้องรื้อถอนท่อเดิมด้วย จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้นี้ด้วย		
ประธานสภา อบต.	มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติในระเบียบวาระที่ 5.3 การพิจารณาอนุมัติการรื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนา หมู่ที่ 7 และรื้อถอนท่อระบายน้ำบ้านตะกุด หมู่ที่ 11เชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ		
เลขานุการสภา อบต.	นับองค์ประชุมได้ 15 ท่านคะ(นายพวง ป่าพันตุง สมาชิกสภา อบต.กำปิ่ง หมู่ที่ 9 ไม่มาประชุม)		
ประธานสภา อบต.กำปิ่ง	สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นด้วยกับญัตติการพิจารณาอนุมัติรื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนา หมู่ที่ 7 และเห็นด้วยกับการรื้อถอนท่อระบายน้ำบ้านตะกุด หมู่ที่ 11 ขอให้ยกมือขึ้นครับ (มีสมาชิกสภา อบต.กำปิ่ง ยกมือเห็นด้วย จำนวน 14 เสียง) สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นด้วย ขอให้ยกมือขึ้นครับ (ไม่มีสมาชิกสภา อบต.กำปิ่ง ยกมือไม่เห็นด้วย) สมาชิกสภาฯ ท่านใด งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นครับ (ประธานสภา อบต. ยกมืองดออกเสียง)		
มติที่ประชุม	เห็นด้วย	14	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	
	งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) อภิชาติ พิเศษกิจ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางประหยัด ทำสันเทียะ)
เลขานุการสภา อบต.กำปิ่ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.กำปิ่ง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง สมัยที่ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 แล้ว เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และมีความเห็นว่าถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) แปลก แป้นหมื่นไวย
(นางสาวแปลก แป้นหมื่นไวย)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุวิทย์ อวสานพิเศษ
(นายสมาน อวสานพิเศษ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ชานเดช ทนหนองแวง
(นายชานเดช ทนหนองแวง)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปิ่ง ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสมัย..... สมัยที่.... ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ) สำเร็จ แลสันเทียะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสำเร็จ แลสันเทียะ)

ประธานสภา อบต.กำปิ่ง